

# ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิร์ด ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และพันธมิตร จัดกิจกรรม “GIVE GREEN CBD: ได้ร่วมพระบารมี ของขวัญจากพ่อ”



บริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิร์ด จำกัด ผู้นำธุรกิจบริหารพื้นที่สำนักงานและอาคารให้เช่าบนพื้นที่ใจกลางย่านธุรกิจ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงเทพมหานคร บริษัทและองค์กรเอกชนต่างๆ ในย่าน CBD จัดกิจกรรม “GIVE GREEN CBD: ได้ร่วมพระบารมี ของขวัญจากพ่อ” ภายใต้โครงการ “GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2016” กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะในการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนไทย โดยจัดกล่องของขวัญจะรับบริจาคหนังสือและอุปกรณ์กีฬา เพื่อรวบรวมส่งต่อให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสตามมูลนิธิและโรงเรียนในชุมชนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่าง จังหวัด โดยจะจัดกิจกรรมในทุกอาคารของบริษัท อาทิ อาคาร 208 วายเลสไรต์, แอทินี ทาวเวอร์, อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ อาคารพลับพลาไชย และอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ โดยเฉพาะบริเวณลานกิจกรรมสะพานเชื่อมสถานีรถไฟ BTS ช่องนนทรี และ BRT สาทร จะมีการสร้างสรรค์กล่องของขวัญที่ทั้ง 4 ด้านจะมีนิทรรศการแสดงอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงโครงการในพระราชดำริต่างๆ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนคนไทย ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2559 – 10 มกราคม 2560

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “กิจกรรม “A SATHORN DISTRICT CHARITY CHRISTMAS TREE 2016” ภายใต้โครงการ “GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER” เป็นโครงการสร้างสรรค์สังคมของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจย่านสาทรและพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของกรุงเทพฯ ทั้งภาครัฐ และเอกชน มาร่วมสร้างมหานครแห่งความสุข ที่มีความมั่นคงและยั่งยืนร่วมกัน ทางกรุงเทพมหานครขอแสดงความชื่นชมความมุ่งมั่นของผู้ใหญ่ทุกท่าน ที่ดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์เช่นนี้ ซึ่งการร่วมมือร่วมใจจากโครงการนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดสิ่งดี ๆ แก่สังคม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิร์ด จำกัด รวมถึงผู้ประกอบการทุกท่าน จะดำเนินโครงการดี ๆ อย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ”

นายโสภณพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิร์ด จำกัด กล่าวว่า ในนามของกลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิร์ด มีความยินดี และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็น

ประธานเปิดงานและสนับสนุน กิจกรรม “GIVE GREEN CBD: SYNERGY POWER 2016” ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่สี่แล้ว และยังคงสานต่อในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และสังคมมา

โดยตลอด โดยเฉพาะการรณรงค์ให้เกิด “การแบ่งปัน” จากกลุ่มผู้ประกอบการในย่านสาทรเพื่อส่งต่อไปสู่เยาวชน และชุมชนที่ด้อยโอกาส

สำหรับปีนี้ เราได้จัดกิจกรรมตามแนวคิด “ของขวัญจากพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการดำเนินตามพระราชปณิธานในการพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬาแก่เยาวชนไทย

นอกจากนี้ เรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ได้ทำขึ้นควบคู่ไปกับต้นคริสต์มาส ที่เรียกว่า “PUN FUN & BOOK A ROUND ” ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ สามารถนำอุปกรณ์การเรียน หนังสือ หรืออุปกรณ์กีฬา มาร่วมบริจาค ภายในชั้น G อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ สิ่งของที่บริจาคทั้งหมดจะถูกรวบรวมนำไปมอบให้กับเด็ก เยาวชนที่ขาดแคลน ด้อยโอกาส ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

นางวัลลภา ไตรโสรัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิร์ด จำกัด กล่าวเสริมว่า “ในนามของบริษัท บริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิร์ด จำกัด ขอขอบคุณกรุงเทพมหานคร กลุ่มบริษัท ผู้ประกอบการ ห้างร้านต่างๆ บนย่านถนนสาทร ที่ร่วมสนับสนุนโครงการ “GIVE GREEN CBD SYNERGY POWER” ที่ให้การสนับสนุนร่วมแรงร่วมใจทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีในทุกๆ ปีที่ผ่านมาและหวังว่าโครงการในปีนี้ จะเป็นโอกาสให้เราได้ร่วมมีความสุขจากการแบ่งปัน “ของขวัญจากพ่อ” ร่วมกัน นอกจากนี้เรายังมีการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน “Empire Tower We Run 2016 with Virgin Active” ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 เพื่อนำเงินบริจาคที่รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กรุงเทพมหานครเพื่อสานต่อในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ย่านสาทร ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมทั้งหมดนี้ จะเป็นโอกาสในการแบ่งปันความสุขจากการให้ร่วมกัน”